



ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๒๐๐๒

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๕๐

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เรียน «รายชื่อแนบท้าย»

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๘/ว ๒๗๗๕
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕

๒. ตัวอย่างการจัดทำรายงานประจำปี

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ รับทราบ
และเห็นชอบแนวทางดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไปตามที่รัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี (รองศาสตราจารย์ ชีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ รวม
๔ ข้อ ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในส่วนของการให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทำสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้
ในรายงานประจำปีของหน่วยงาน ตามหนังสือที่อ้างถึงในข้อ ๔ หน่วยงานต่าง ๆ อาจมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในรูปแบบของรายงาน
ประจำปีของหน่วยงานนั้นๆ แต่ที่ผ่านมามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ เห็นชอบให้
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ปีละ
๑ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้ในรายงานประจำปีของ
หน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ดังกล่าว อาจทำให้หน่วยงานเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทุกหน่วยงาน สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำตัวอย่างรายงานประจำปีเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
สามารถถือปฏิบัติต่อไปได้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๒

/จึงเรียนมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิสักดิ์ เอี่ยมประสิทธิ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๒-๓ ต่อ ๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๓

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๗/ว น.พ/๗/๙



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เรียน เวียงกระทรวงต่างๆ และส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๔/๙๗๔
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ และสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๔๙๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
๒. แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐมีการรายงานผลการปฏิบัติตามยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เนื่องจากถึงกำหนดเวลาในการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) แล้ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอส่งแบบรายงานการ
ติดตามประเมินผลของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอความร่วมมือแจ้งให้ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และรวบรวมส่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

อนึ่ง เพื่อให้กระบวนการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ สนองตอบ
ต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) จึงได้นำแบบรายงาน
/การติดตาม...

การติดตามประเมินผลนี้บรรจุลงไว้ใน Web Site ของ สขร. ที่ WWW.OIC.GO.TH/SURVEY2006 เพื่อที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรายงานผ่าน Web Site ดังกล่าวได้โดยตรง จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านได้พิจารณารายงานผ่านระบบ Web Site ดังกล่าวเป็นอันดับแรกด้วย เว้นแต่มีอุปสรรคจึงรายงานตามระบบปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัณยะวลิต)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๒-๓ ต่อ ๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๕๓

(ตัวอย่างรายงานประจำปี)

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. ๒๕๔๕
ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖ ได้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการ ให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและให้คำปรึกษาแก่เอกชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการสอดส่องให้คำแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เพื่อเป็นการสอดส่องดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนเพื่อให้การแนะนำการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กฎหมายบัญญัติ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ โดยในปี ๒๕๔๕ ได้ออกตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารรวม ๒๔๐ ศูนย์ ในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จากการตรวจแนะนำและประเมินผลดังกล่าวพบว่า หน่วยงานต่างๆ ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องและครบถ้วนเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้คำแนะนำและให้ข้อสังเกตที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปแล้ว

สำหรับการสำรวจการติดตามและประมวลผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคา/สอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น โดยภาพรวมพบว่าหน่วยงานของรัฐที่มีการประกวดราคา/สอบราคาและมีเว็บไซต์ของตนเอง ก็จะมีการนำประกาศลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมถึงมีการส่งข่าวไปประกาศยังเว็บไซต์ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของกระทรวงการคลังด้วย ขณะที่การเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนบนเว็บไซต์นั้น ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐไม่มากนักที่ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งจะได้มีการติดตามผลต่อไป

๒. ด้านการจัดทำร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยยก

ฐานะของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการยังดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดยได้ทำการศึกษาและเตรียมการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประเทศไทย ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนาเรื่องดังกล่าวหลายครั้ง รวมทั้งว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้จัดทำความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ได้มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๗ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการในขณะนั้นตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓. ด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางสังคมและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดำเนินการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาให้ความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางสังคมและประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยจัดสรรให้ได้รับเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๔๕ จำนวน ๕๖๓,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากสถาบันเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศแคนาดา (CIDA) และมูลนิธิวิเทศพัฒนา จำนวน ๓,๖๘๕,๐๐๐ บาท โดยได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๑,๕๘๓ คน จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าว และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๔๗๕ คน จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ภาคประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรทางสังคม ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๓ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๔๗ คน จัดประชุมสัมมนาที่ปรึกษาภาคประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติและการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมหารือ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๖๘ คน จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงซึ่งรับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ณ ห้องประชุม ESCAP HALL อาคารสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๕๐๑ คน นอกจากนี้ ได้ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดทำหนังสือ รายงานประจำปี ๒๕๔๕ หนังสือ คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี ๒๕๔๘ การสนทนาสดในรายการโทรทัศน์ รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๕ อ.ส.ม.ท. หนังสือสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน หนังสือรวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หนังสือคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งหนังสือสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๔. ด้านการพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

สำหรับผลการดำเนินเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ปรากฏว่า มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๓๓๐ เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการยุติเรื่องแล้วทั้งหมด

๕. กรณีผู้ใช้สิทธิร้องเรียนขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

สำหรับกรณีผู้ใช้สิทธิร้องเรียนขอให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานแจ้งว่าไม่มีเอกสารอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล แต่ผู้ใช้สิทธิไม่เชื่อการปฏิบัติของหน่วยงาน จึงร้องเรียนเพื่อขอให้มีการตรวจสอบ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้ใช้สิทธิร้องเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๔ ราย ซึ่งจากการตรวจสอบมีทั้งตรวจพบเอกสาร จำนวน ๖ เรื่อง ส่วนอีก ๘ เรื่องที่ไม่มีเอกสารตามร้องเรียน นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุใหญ่ของการที่ไม่มีเอกสารตามคำขอ เนื่องจากเอกสารเสียหายสูญหาย หรือถูกทำลายไปทั้งที่การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้และบางกรณีหน่วยงานที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

๖. ด้านการตอบข้อหารือ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานของรัฐได้หารือเป็นหนังสือมายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๒๐ เรื่อง และทางโทรศัพท์ ประมาณ ๑,๐๐๐ เรื่อง โดยมีกรณีสำคัญที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เช่น กรมการจัดหางานหารือเกี่ยวกับการให้บริการจัดหางานในประเทศด้วยระบบ Online โดยกรมการจัดหางานเป็นสื่อกลางให้ผู้สมัครงานได้พบกับนายจ้าง และ/หรือ สถานประกอบการ ปรากฏว่า นายจ้าง และ/หรือ สถานประกอบการบางรายแสดงความประสงค์ขอเชื่อมโยงข้อมูลผู้สมัครงานที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ Online กรมการจัดหางานจึงขอหารือว่า ข้อมูลผู้สมัครงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางานในคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือไม่ และกรมการจัดหางานสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ มีความเห็นว่า ข้อมูลผู้สมัครงานตามแบบที่ขึ้นทะเบียนหางาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ วุฒิการศึกษา และประวัติส่วนตัว ของผู้สมัครงานถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลจะกระทำมิได้ แม้ตามแบบขึ้นทะเบียนหางานจะมีข้อความที่แสดงถึงความยินยอมของผู้สมัครงานที่ไว้ไว้ในขณะขึ้นทะเบียนหางาน ถือได้แต่เพียงว่าผู้สมัครงานได้ให้ความยินยอมแก่กรมจัดหางานที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อนายจ้างที่มีความประสงค์จะจ้างงานตรงตามคุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่ผู้สมัครงานได้ระบุไว้ในแบบขึ้นทะเบียนคนหางานเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นความยินยอมที่อนุญาตให้กรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานต่อนายจ้างเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด

๗. ด้านการดำเนินการเรื่องอุทธรณ์การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มีผู้ใช้สิทธิยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ เรื่อง ซึ่งคาดว่าจำนวนเรื่องอุทธรณ์ในปี ๒๕๔๕ (ข้อมูล ๑ มกราคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕) ประมาณ ๑๕๕ - ๑๖๕ เรื่อง ซึ่งจะมีจำนวนใกล้เคียงกับ ๓ ปีที่ผ่านมา โดยผู้ใช้สิทธิเป็นประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้สิทธิขอมากที่สุดจำนวน ๕๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิขอมจำนวน ๔๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑ ที่เหลือเป็นสื่อมวลชน NGO นักการเมือง และนักศึกษา รวม ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗ คณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยแล้วทั้งสิ้น ๑๐๒ คำวินิจฉัย มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยรวม ๘๕ คำวินิจฉัยคิดเป็นร้อยละ ๘๕ และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ๑๗ คำวินิจฉัย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ซึ่งประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสียบายี โรงเรือนและที่ดิน อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี เป็นต้น

๘. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ โดยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเว็บไซต์ที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงความเคลื่อนไหว (Dynamic) มากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมากยิ่งขึ้น เช่น ข่าว/กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อ โสตฯ เอกสารเผยแพร่ งานวิจัย คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) และกระดานถามตอบ (Webboard) ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้องชัดเจน และมีรายละเอียดมากขึ้น เช่น หัวข้อประชาชนควรรู้ ซึ่งประกอบด้วย การร้องเรียน การอุทธรณ์ การตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล มีการเพิ่มเติมเนื้อหาขั้นตอนและวิธีการร้องเรียน - อุทธรณ์ ข้อเสนอแนะการร้องเรียน - อุทธรณ์ แบบหนังสือร้องเรียน - อุทธรณ์ ดาวน์โหลดแบบหนังสือร้องเรียน - อุทธรณ์ และตัวอย่างการเขียนคำร้องเรียน - อุทธรณ์ เปลี่ยนแปลงวิธีรวบรวมสถิติข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โดยเน้นเฉพาะจำนวนคนที่มาใช้บริการที่มีหมายเลข IP ต่างกันเท่านั้น รวมทั้ง มีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงผู้ที่กำลังใช้งานเว็บไซต์อยู่ (Online) ขณะนั้น

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานของสำนักงาน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้ง มีการรณรงค์เผยแพร่สัญลักษณ์ GINFO แก่หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง โดยจัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางจำนวน ๓๐๐ หน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือให้นาสัญลักษณ์ GINFO ติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ และให้หน่วยงานปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานในฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ (GINFO) ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันด้วย ซึ่งสรุปผลจากการดำเนินงานดังกล่าวมีหน่วยงานของรัฐที่ให้ความร่วมมือ คิดเป็นร้อยละ ๘๐

รายชื่อแนบท้าย
ปลัดกระทรวงกลาโหม
เจ้ากรมเสมียนตรา
เจ้ากรมการเงินกลาโหม
เจ้ากรมพระธรรมนูญ
เจ้ากรมพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหาร
สมุหราชองครักษ์
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้อำนวยการองค์การเบตเตอร์
ผู้อำนวยการองค์การฟอกหนัง
ปลัดกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมธนารักษ์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อธิบดีกรมศุลกากร
อธิบดีกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมสรรพากร
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ผู้อำนวยการโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
อธิบดีกรมการกงสุล
อธิบดีกรมพิธีการทูต
อธิบดีกรมยุโรป
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
อธิบดีกรมสารนิเทศ
อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
อธิบดีกรมอาเซียน
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
อธิบดีกรมวิเทศสหการ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร